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ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ เปิดแผนปี 65 วางเป้ารายได้โต 10-15% เทยีบปีที่ผ่านมา หลงัสถานการณ์โควิด-19 คลาย เดินหนา้เสิร์ฟสินค้าใหม่บุก 
7-Eleven และ Non 7-Eleven ต่อเนื่อง แย้มในปีนี้เตรียมส่งโปรดักต์กัญชง-กัญชาวางตลาด รองรับดีมานด์ผู้บริโภค 



 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาทั้งในรูปแบบ M&A และ JV หลายโปรเจกต์เพื่อต่อยอดธุรกจิ 
ผลักดันผลการดำเนินงานใหเ้ติบโตอย่างแขง็แกร่งและยั่งยืน 

 
นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ 
ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 10-15% เทียบกับปีทีผ่่านมา โดยได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เริ่มคลายกงัวลในทิศทางที่ดีขึ้น 
หลังประชาชนฉีดวัคซีนเพื่อสรา้งภูมคิุ้มกันหมู่ ทำให้การบริโภคเริ่มกลับมาฟื้นตัว และมาตรการผ่อนคลายตามสถานการณ์โรคโควิด-19 จากรัฐบาล 
รวมถึงบริษัทฯ มีแผนส่งสินค้าเครื่องดืม่ใหม่เข้าทำตลาดใน 7-Eleven และ Non 7-Eleven อย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความต้องการคู่ค้าและผู้บริโภค 
กระตุ้นยอดขายเพ่ิมมากขึ้น 

 
สำหรับภาพรวมกลุ่มธุรกิจ 7-Eleven ในช่วงท่ีผ่านมามกีารเตบิโต ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะ Key Strategic Partner 

ได้รับโอกาสที่ดีเสมอมาในการพัฒนาสินค้าและทำการตลาดร่วมกัน ไมว่่าจะเป็นสินคา้เครื่องดื่มเย็นในโถกด (Jet Spray) หรอืสินค้าใน All Café 

ในการผลักดันสินค้าปัจจุบนั ผ่านการทำโปรโมชันต่อเนื่องทั้งปี และสินค้าใหม่ 
 
ส่วนการขยายลูกค้าใหมใ่นกลุ่ม Non 7-Eleven ล่าสดุ ได้ทยอยขยายสินค้าเขา้ไปในกลุ่ม Lotus’s ทั้งใน Lotus Hypermarket ในรูปแบบของ 
Food Court ปัจจุบันมจีำนวน 45 สาขา และมเีป้าขยาย 200 สาขาภายในปี 2565 ส่วนใน Lotus’ go fresh ที่ส่งเครื่องดื่มเข้า Jungle 

Café ปัจจุบันมีจำนวน 1,400 สาขา และมีเปา้ขยาย 1,700 สาขา ภายในปี 2565 และเพิ่มโอกาสในการขยายเมนูหลัก (Signature Menu) 

อื่นเพิ่มเติม จากปัจจุบันขายอยู่ 2 เมนู 

ขณะที่ผลิตภัณฑก์ัญชง-กัญชา คาดเห็นความชัดเจนทั้งในแง่ของกฎหมายและการพฒันา Product ในการส่งสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด 
รองรับความต้องการของผู้บริโภคในปีนี้ และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด เพื่อเจาะตลาดท้ังในกลุ่มของธุรกิจ 7-Eleven และ Non 7-Eleven 

 
นายชัชชวี กล่าวอีกว่า บรษิัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจร่วมกับพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจ และผลักดนัผลการดำเนินเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน 
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ได้มกีารเจรจาหลากหลายรูปแบบทั้งท่ีเป็น M&A และ JV ในหลายโปรเจกต์ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เน่ืองจากต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ถือหุ้น 


